

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cùng đồng đảng bà con nông dân xã Vũ An.

đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện để án sản xuất vụ đông xuân năm 2020 - 2021, diện tích cây vụ đông đã trồng đạt trên 21.000ha, bằng 60% kế hoạch. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 làm trên 10.000ha cây vụ đông đã trồng bị thiệt hại.

thành gieo trồng trên 24.000ha cây vụ đông ưa lạnh. Tại lễ phát động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố quyết định của UBND tỉnh về phân bổ hỗ trợ 8.450kg hạt giống rau các loại được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 7 gây ra cho các huyện, thành phố.

quốc gia, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo việc cấp hạt giống cho các huyện, thành phố theo quy định, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện. Các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tiếp nhận, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để cấp phát đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, hướng dẫn nông dân sử dụng hạt giống đúng chân đất, đáp ứng yêu cầu sản xuất tại địa phương.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tượng trưng hạt giống rau màu vụ đông cho các huyện, thành phố, xã Vũ An và xuống đồng cùng nông dân xã Vũ An trồng cây vụ đông.

KHÔNG LƠ LÀ, CHỦ QUAN...

(Tiếp theo trang 1)

bệnh nhân dương tính cũng đã được chuyển lên Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, theo dõi sức khỏe. Dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, song nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn thường trực nhất là trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác lưu hành. Vì vậy, cần triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong mùa đông xuân.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực, nhất là mùa đông đang cận kề, nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận số người nhiễm Covid-19 tăng nhanh trong thời gian gần đây. Do đó, các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh không được chủ quan, lơ là trong mọi trường hợp; quản lý tốt trường hợp nhập cảnh và thực hiện tốt mục tiêu kép. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; tuyên truyền để người dân thực hiện tốt thông điệp "5K", đó là: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch. Quản lý tốt cơ sở cách ly; thường xuyên giám sát, kiểm tra tại khu vực cách ly. Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc quản lý người cách ly và giám sát y tế sau cách ly. Kiểm soát chặt các hoạt động xuất, nhập cảnh; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp nhận người nhập cảnh trái phép; yêu cầu người nhập cảnh ngăn ngừa hạn chế sử dụng các dịch vụ karaoke, quán bar. Các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, nơi tập trung đông người... phải có phương án phòng, chống dịch đáp ứng yêu cầu; tự trang bị trang thiết bị phòng, chống dịch cần thiết. Mọi trường hợp có biểu hiện ho, sốt, nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải được kiểm tra kịp thời. Các huyện, thành phố, ngành tham mưu kiện toàn ngay ban chỉ đạo phòng, chống dịch; chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm tra việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trên phương tiện giao thông công cộng; chuẩn bị kịch bản và có biện pháp ứng phó khẩn cấp khi có trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Công an nắm chắc di biến động trên địa bàn, việc chấp hành cách ly của người có nguy cơ và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền lưu động bằng nhiều hình thức.

Sở Y tế chủ động cập nhật văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện; tiếp tục rà soát và thường xuyên kiểm tra việc phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, tuyệt đối không để xảy ra ổ dịch tại cơ sở y tế; tăng cường đào tạo tập huấn trực tuyến cho nhân viên y tế để có thể chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra; bảo đảm đủ vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, tiếp tục phòng, chống các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với các địa phương nắm chắc số lượng di biến động tại khu dân cư, trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh thường gặp mùa đông, xuân; hướng dẫn khai báo y tế nguyện và sử dụng ứng dụng Bluezone. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo, bảo đảm phòng, chống dịch tại các nơi có nhiều hoạt động, nơi tập trung đông người như lễ hội, sự kiện thể thao... Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học về sinh trường học, bố trí đủ nước sạch, xả phòng, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, thông báo kịp thời cho y tế địa phương... Về đặc biệt thành lập tổ công tác liên ngành, đồng chí đề nghị Sở Y tế tham mưu thành lập tổ thực hiện việc mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm trong xét nghiệm và phòng, chống dịch, không để thiếu vật tư phòng, chống dịch.

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Chiều ngày 27/10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện.

Các đại biểu tham gia tập huấn được truyền đạt những kiến thức cơ bản về PCCC; giới thiệu về hệ thống PCCC; cách báo quần, sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng; hướng dẫn một số kỹ năng PCCC cơ bản và kỹ năng thoát hiểm để xử lý kịp thời khi có hỏa hoạn xảy ra, tránh gây ra những tổn thất về người và bảo đảm an toàn PCCC, phục vụ tốt công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị tại Bệnh viện, trong đó tập trung huấn luyện sử dụng thành thạo bình chữa cháy để dập lửa.

TẮT ĐẠT

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 27/10, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 43,8 triệu người nhiễm và hơn 1,16 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 27/10, cả nước ghi nhận thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là 2 chuyên gia Ấn Độ và 1 công dân Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện là 1.172 bệnh nhân, trong đó 1.062 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 75 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Đây là ngày thứ 55 Việt Nam ghi nhận không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là gần 14.800 người.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 27/10, tại Thái Bình có 9 trường hợp đang được cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong đó có 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 8 trường hợp F1. Bên cạnh đó, 138 trường hợp từ nước ngoài về hiện cũng đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 568. Tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 9 chuyên gia nước ngoài.

Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 27/10 là 9.020 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 27/10, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Việt Hùng (Vũ Thu).

con, tổng trọng lượng tiêu hủy 8.639kg. Trước tình hình trên, ngày 24/10, UBND huyện Vũ Thu ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại xã Việt Hùng; xác định vùng dịch, vùng bị uy hiếp tại các xã: Hồng Lý, Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Song Lãng, Dũng Nghĩa và các xã trong vùng đệm như Đông Thanh, Minh Lãng, Minh Khai, Tam Quang, Tự Tân, Tân Lập để tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp dập dịch theo quy định. UBND huyện cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo xã Việt Hùng nhanh chóng tổ chức bao vây, khống chế, tiêu hủy, dập dịch, không để lây lan

diện rộng, giảm tối đa thiệt hại về kinh tế và môi trường chăn nuôi.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo huyện Vũ Thu báo cáo nhanh tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện. Theo đó, đến ngày 26/10, tổng đàn lợn trên địa bàn huyện khoảng 56.000 con với 5.000 hộ chăn nuôi. Ngày 2/10, trên địa bàn huyện phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thị trấn Vũ Thư, đến ngày 26/10 đã có 77 hộ tại 5 xã, thị trấn tái phát dịch, tiêu hủy 325 con lợn với tổng trọng lượng trên 15 tấn. Nguyên nhân dịch tái phát do chuồng trại của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không bảo đảm, không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, công tác quản lý các cơ sở giết mổ, vận chuyển, mua bán lợn và các sản phẩm thịt lợn chưa

được kiểm soát chặt chẽ, ý thức của người chăn nuôi chưa tốt...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Vũ Thư cũng như các địa phương có dịch tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm "Dập dịch như chống giặc"; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống, không chế dịch bệnh; không được chủ quan, lơ là để dịch tái phát, lây lan diện rộng. Cần xác định rõ nguyên nhân dịch tái phát, chỉ rõ nguồn lây để có biện pháp dập dịch kịp thời, hiệu quả. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn ngừa dịch lây lan, nhất là ở

những địa phương có dịch cũng như các "cửa ngõ" của huyện, của xã. Các địa phương có dịch cần tăng cường theo dõi tình hình, nắm số lượng các hộ chăn nuôi và đàn lợn để quản lý nghiêm, tránh trường hợp hộ chăn nuôi bán chạy lợn bệnh; đồng thời, phải xây dựng các phương án cụ thể, kịp thời xử lý đối với vùng có nguy cơ cao. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ về tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. UBND tỉnh tập trung kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống dịch; quyết liệt, quyết đoán và sự vào cuộc phải tích cực không kém công tác phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ tài sản, thu nhập của người dân.

LƯU NGÀN

CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Để hội chợ diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về hội chợ; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Hoàn thiện công tác trang trí, khánh tiết, dàn dựng gian hàng theo tiêu chuẩn và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai mạc hội chợ đúng theo kế hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch

UBND tỉnh nhấn mạnh: Phải tổ chức hội chợ thực sự là cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp trong tỉnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường; giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Hội chợ cũng là nơi giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ; phục vụ nhu cầu mua sắm và tiếp cận khoa học kỹ thuật sản

xuất nông nghiệp, công nghiệp hiện đại cho nhân dân.

Cũng trong sáng ngày 27/10, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đông Phong (Đông Hưng) và cụm công nghiệp Bình Minh (Kiến Xương).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhu cầu cấp thiết mở rộng cụm công nghiệp và phát triển cụm công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; những điều kiện, tiêu

chẩn lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng theo quy định của pháp luật; nghiên cứu hồ sơ và cho ý kiến về năng lực, khả năng đầu tư của hai nhà đầu tư hạ tầng là Công ty TNHH Minh Danh và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thuận Cường. Các thành viên Hội đồng đánh giá chấm điểm hồ sơ của hai nhà đầu tư, kết quả cả hai đủ điều kiện để nghị UBND tỉnh phê duyệt lựa chọn là chủ đầu tư hạ tầng cho hai cụm công nghiệp trên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai nhà đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu và hoàn thiện hồ sơ bảo đảm tính

pháp lý, đầy đủ thành phần và nội dung hồ sơ theo quy định. Bên cạnh tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phải chú trọng thu hút các dự án thứ cấp có chất lượng cao, bảo vệ môi trường, có đóng góp lớn cho ngành sản nhà nước vào hoạt động trong cụm công nghiệp. Các sở, ngành chức năng và các huyện cần quản lý tốt quy hoạch, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng đúng theo quy hoạch, thiết kế đã được phê duyệt; triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

QUYỀN GÓP ỨNG HỘ...

(Tiếp theo trang 1)

LHPN tỉnh trên 4.700kg gạo, 171 thùng mì tôm, 12 thùng sữa, 20 thùng nước lọc, 21kg bánh đa...

sẽ được chuyển qua MTTQ huyện và Tỉnh đoàn để kịp thời gửi tới đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn.

* Đến sáng ngày 27/10, Huyện đoàn Vũ Thư đã tiếp nhận hơn 100 thùng mì tôm, 30 thùng nước lọc, 200 chiếc đèn pin, hơn 6 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để ủng hộ đồng bào miền Trung. Nhiều cơ sở đoàn, hội, đội, đoàn viên, thanh niên đã ủng hộ thông qua các cấp, ngành, MTTQ các địa phương và các tổ chức thiện nguyện. Việc quyên góp sẽ tiếp tục đến giữa tháng 11, Huyện đoàn Vũ Thư tiếp tục nhận các nhu yếu phẩm, chăn màn, thuốc, nước uống, sữa...

* Sáng ngày 27/10, Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) phát động quyền góp ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các bạn học sinh và người dân miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Ngay trong buổi sáng phát động, cô và trò Trường Tiểu học Trần Lâm đã quyên góp được hơn 2.000 quyển vở cùng cặp sách, bút, chì, tẩy, mì tôm, gạo... Những phần quà ủng hộ này sẽ được nhà trường chuyển đến các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng lũ miền Trung.



Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình) quyên góp sách vở, nhu yếu phẩm ủng hộ học sinh miền Trung.



Các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung.



Huyện đoàn Vũ Thư tiếp nhận ủng hộ của các cơ sở đoàn để giúp đỡ đồng bào miền Trung.